

หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ชะลอการต่ออายุประทานบัตร และในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้มีหนังสือ ๔ ฉบับ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ นายอำเภอรัตภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เพื่อขอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่และการต่ออายุประทานบัตรของบริษัท ฟิรพลมายนิ่ง จำกัด แต่จนถึงขณะที่ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ก็ยังไม่มีการชี้แจงจากหน่วยงานเหล่านี้แต่อย่างใด

ต่อมา เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินเขาควหา ได้รับแจ้งจากอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาว่า มีเอกสารการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในอดีต และในการขอต่ออายุประทานบัตรครั้งนี้ รวมทั้งเอกสารรายงานผลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ๕ ปี (ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) หลังจากนั้นประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินเขาควหา ได้รับทราบข้อมูลว่า นายอำเภอรัตภูมิได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินเขาควหา จึงทำหนังสือติดตามการขอข้อมูลข่าวสารที่เคยยื่นไปต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ แต่ไม่มีคำตอบกลับมาแต่อย่างใด

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินเขาควหา ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ รวมไปถึงคณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ ขอให้ชะลอการตัดสินใจกรณีการต่ออายุประทานบัตรการทำเหมืองหิน โดยให้เหตุผลว่า ชาวบ้านยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำเหมืองหินน้อยมาก ขอโอกาสร่วมศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ใหม่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงขอให้ร่วมมือกันศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)

ต่อมา วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ โดยที่สมาชิกเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินเขาควหา ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยแก่สมาชิก เพราะก่อนหน้านั้นมีความเคลื่อนไหวภายในบริษัทว่า ได้มีการรับคนงานเพื่อทำหน้าที่ตอบโต้กลุ่มคัดค้าน ปรากฏว่าในการประชุมดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนสอบถามข้อมูลโดยผู้แทนบริษัททั้งสองแห่ง ใช้เวลาชี้แจงประมาณ ๒๐ - ๓๐ นาที ในที่สุดที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ต่ออายุประทานบัตรไปอีก ๑๐ ปี ทั้งๆ ที่ไม่มีเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และไม่เคยจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอันเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนที่จะมีการลงมติในครั้งนี้แต่อย่างใด

๓.๒ คำชี้แจงของผู้ถูกร้อง


๓.๒.๑ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา

(๑) การชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑. พื้นที่บริเวณเขาควหา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เดิมเป็นพื้นที่ที่ได้มีการอนุญาตให้ระเบิดและย่อยหิน ตามมาตรา ๙ ของประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ เห็นชอบกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงการระเบิดและย่อยหินไปเป็นเทคโนโลยีการทำเหมืองหิน พื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ปี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ

นางอนุชิต้อง


(นางอมรรัตน์ จุฑานิติ)

/เห็นชอบ...